

## สกอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2560 กรณีคัดเลือก นศ.ครู ปี 5 ปีการศึกษา2559

● นำเสนอเมื่อ 10 พ.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๐  
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

[ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ](#)

ที่มา [สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา \(สกอ.\) วันที่ 9 พฤษภาคม 2560](#)



ประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยดำเนินการจัดสอบข้อเขียนไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ทางออนไลน์ผ่าน <https://muakru.job.thai.com/> และ [www.mua.go.th](http://www.mua.go.th) จำนวน ๕,๔๗๐ คน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑

อนึ่ง กรณีคุณวุฒิหรือสาขาวิชาของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ยังไม่ชัดเจนว่า หลักสูตรผ่านการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรองมาตรฐานปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภา และรับรองมาตรฐานคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) หรือไม่ และกรณีคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่นำมาสมัครยังไม่ชัดเจนว่าตรงกับสาขาวิชา/แขนงวิชาตามประกาศรับสมัครหรือไม่ หรืออยู่ระหว่างการหาหรือเกี่ยวกับคุณวุฒิ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายนั้นเข้าสอบไปก่อน โดยมีเงื่อนไขว่า แม้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายนั้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก็ตาม หากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบภายหลังพบว่า คุณวุฒิหรือสาขาวิชา/แขนงวิชาที่นำมาสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ยังไม่ได้รับทราบหรือรับรองก่อนการเปิดรับสมัคร หรือมีคุณวุฒิและหรือสาขาวิชาไม่เป็นตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาของตนเอง โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบการสอบสัมภาษณ์ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ สำหรับเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุภัทร จำปาทอง)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เว็บไซต์ที่อ้างถึง

[muakru.job.thai.com](http://muakru.job.thai.com) และ [www.mua.go.th](http://www.mua.go.th)